

ที่ นร 1204/512

สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

29 ธันวาคม 2547

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ
องค์การมหาชน และหลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการขององค์การมหาชน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ อก.5204/4220 ลงวันที่
26 พฤศจิกายน 2547

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้จัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และตามพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้สำนักงานฯ มีคณะกรรมการรวม 2 ชุด ซึ่งมีความแตกต่างจากคณะกรรมการ
ขององค์การมหาชน ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ฉะนั้น สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน และหลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมฯ ของ
องค์การมหาชน ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งให้ทราบ จึงขอให้ สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาทบทวน
เรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


ก.พ.ร. ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้ว ขอเรียนดังนี้

1. โดยที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 ได้พิจารณาเห็นชอบ
ด้วยในการที่จะนำหลักเกณฑ์ทั้งสองหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะซึ่งมีภารกิจในการให้บริการสาธารณะเช่นเดียวกับองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ด้วย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ซึ่งจัด
อยู่ในกลุ่มที่ 3) ดังนั้น การกำหนดอัตราเงินเดือนฯ เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงต้องดำเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

2. สำหรับกรณีเกี่ยวกับคณะกรรมการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมี 2 คณะแตกต่างจากคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 นั้น ก.พ.ร. เห็นว่า เมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับคณะกรรมการขององค์การมหาชนแล้ว เห็นควรกำหนดให้การได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นไปตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 ส่วนการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

ภารกิจการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ

โทร. 0 2356 9984

โทรสาร 0 2281 8121